

# ภาคธุรกิจแห่ขนานรับ ประยุทธ์ผู้นำรัฐบาล

## สอท.พร้อมให้เวลา6เดือน ประเมินฝีมือแก่เศรษฐกิจ 'นักลงทุน'5ชาติอย่าเชื่อมั่น

หนังสือพิมพ์สเตรท ไทมส์ ของสิงคโปร์ ฉบับออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ว่า บิ๊กดี-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

▶▶▶ ต่อ : ภาคธุรกิจ - หน้า 2

### ภาคธุรกิจ

ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นสภาตรายางและแต่งตั้งโดยกองทัพ โดยการลงมติด้วยคะแนนเสียง 191 ต่อ 194 เลือก พล.อ.ประยุทธ์ วัย 60 ปี ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยงดออกเสียง 3 เสียง ทำให้กลายเป็นทหารคนแรกในรอบกว่า 50 ปี ที่ทำการยึดอำนาจ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยคนก่อนหน้า คือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อปี 2502

พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายทหารกลุ่ม "บูรพาพยัคฆ์" มีเส้นทางการเติบโตมาจากกองพลทหารราบที่ 2 ซึ่งหลังจากได้รับการแต่งตั้งแล้ว นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนกันยายน และตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งประเทศไทย

มีถึง 19 ฉบับแล้ว ในรอบ 82 ปี ด้าน BBC รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำการยึดอำนาจ ที่เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับฝ่ายที่ต่อต้านที่ส่งผลให้เกิดการประท้วงและการปะทะกัน ส่วนสำนักข่าว AFP ก็รายงานข่าวในทิศทางเดียวกัน และเรียก สนช. ว่าเป็นสภาตรายาง ที่ไม่มีใครคัดค้านการเลือกผู้บัญชาการทหารบก ที่ทำการยึดอำนาจโดยปราศจากการสูญเสียเลือดเนื้อ การที่ผู้บัญชาการทหารบกสละเครื่องแบบ และสวมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เปรียบเสมือนการผนึกการควบคุมของทหารในประเทศที่การเมืองผันผวนแห่งนี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น รายงานระบุด้วยว่า คสช. ไม่ยอมให้จัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ในช่วงก่อนเดือนตุลาคม ปี 2558 แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากสหรัฐและสหภาพยุโรปที่ต้องการให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็ตาม

วันเดียวกัน นายเกียรตินันต์ ล้วนแก้ว ผอ.สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยถึงผลสำรวจเศรษฐกิจไทย การเมืองไทยในสายตานักธุรกิจเอเชีย 5 ชาติ ที่ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน

600 คน พบว่า นักธุรกิจเอเชียส่วนใหญ่ 88.2% เชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของคสช. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เพราะมีโครงการเร่งด่วนต่างๆ ออกมาเพื่อเร่งแก้ปัญหา ดังนั้นจึงต้องรอดูผลงานของคสช.ในทอม 2 ว่าจะสามารถวางพื้นฐานให้เศรษฐกิจการเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่

นอกจากนี้นักธุรกิจเอเชียทั้ง 5 ชาตินี้ ยังมองว่า คสช.ไม่ควรอยู่นานเกิน 3 ปี เพราะมองว่าหากไปเร็วเกินไปก็อาจทำให้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ กลับมาอีก แต่หากอยู่นานเกินไปก็จะสร้างความไม่เชื่อมั่นในสายตานักลงทุนต่างชาติได้ แต่ส่วนตัวแล้วมองว่า คสช.ไม่ควรจะอยู่เกิน 2 ปี เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อเกมการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ ที่อาจจะนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการเจรจาการค้าได้

▶▶▶ ต่อ : ภาคธุรกิจ - หน้า 7

### ภาคธุรกิจ

นักธุรกิจ 5 ชาติ ยังมองว่าปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาหลักที่จะต้องเร่งแก้ไข เพราะจะเป็นตัวเลือกธุรกิจที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งหากสามารถแก้ปัญหาทั้งสองข้อนี้ได้ ก็จะทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ในการเข้ามาลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติมาก

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทย และสมาชิก สนช.

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 22 สิงหาคม 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12180

หน้า: 1(ซ้าย), 2, 7

Col.Inch: 73.06

Ad Value: 54,795

PRValue (x3): 164,385

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ภาคธุรกิจแห่ขนรับประยุทธ์ผู้นำรัฐบาลสอท.พร้อมให้เวลา6เดือนประเมินฝีมือแก้...

ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีความเหมาะสมเป็น นายกฯ มีความรู้ความสามารถ และ เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างดี เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาขับเคลื่อนภาค เศรษฐกิจไปข้างหน้าได้

ด้าน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สสช. และประธานเครือข่ายชาวนา ภาคเหนือ กล่าวว่า ชาวนาทุกคนรู้สึก ดีใจที่เห็น พล.อ.ประยุทธ์ มาเป็นนายกฯ เพราะท่านรู้และเข้าใจปัญหาของชาวนา เป็นอย่างดี เคยลงมาแก้ปัญหาให้ชาวนา ซึ้งใจ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาชาวนา ไม่ได้เงินจากจำนำข้าว ชาวนาจึงอยาก ให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ไปนานๆ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็น รัฐมนตรีได้ถูกเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ ประเทศไทยกำลังเผชิญ สารพัดปัญหาใน ทุกๆ ด้าน และเชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรีจะทำงานตามโรดแมปที่ วางยุทธศาสตร์ไว้

ทั้งนี้ สอท.ขอให้เวลาการทำงาน ของกรม.ประยุทธ์ 1 ปีเป็นเวลา 4-6 เดือนก่อนจะประเมินที่ให้เวลาก่อนข้าง นาน เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ มารับตำแหน่ง ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีปัญหาทั้งด้าน การเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่

ต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ พ้นตัวให้เร็วที่สุด ขณะที่เศรษฐกิจโลกก็ ยังอยู่ในภาวะทรงตัว จึงเป็นเรื่องยากที่ รัฐบาลใหม่จะทำงานให้เห็นผลงานภายใน 3 เดือนอย่างแน่นอน

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธาน กรรมการ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ต้องให้กำลังใจ และให้โอกาส พล.อ.ประยุทธ์ ในการ บริหารประเทศเพื่อนำไปสู่ความสงบและ มีเสถียรภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีรูปธรรมและ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ขณะที่ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผล สสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “3 เดือนกับการทำหน้าที่ผู้นำประเทศ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชน สนับสนุนให้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่” โดย เก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,259 คน จากทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.76 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยประชาชน พึงพอใจมากกว่า อดีตนายกรฯยิ่ง ลักขณ์ ชินวัตร และอดีตนายกรฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในทุกๆ ด้าน